



เราพร้อมร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ทั้ง 7 ด้าน



หมายถึง เมืองที่สามารถบริหารจัดการด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสมดุล ระหว่างการผลิต และการใช้พลังงานในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานและลดการพึ่งพาพลังงานจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลัก



หมายถึง เมืองที่พัฒนาระบบบริการภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนมีส่วนร่วม สืบเนื่องมาจากการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของภาครัฐไว้มุ่งเน้น ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม และมีบริการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องผ่านการประยุกต์ใช้นวัตกรรมบริการ



หมายถึง เมืองที่มีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก โดยคำนึงถึงหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) ให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต



หมายถึง เมืองที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจ และบริหารจัดการ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เมืองเกษตรอัจฉริยะ เมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะ เป็นต้น



หมายถึง เมืองที่คำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใช้เทคโนโลยีช่วยบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เช่น การจัดการน้ำ การดูแลสภาพอากาศ การบริหาร Smart ของเสีย และการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ



หมายถึง เมืองที่มุ่งเน้นพัฒนาระบบจราจร และขนส่งอัจฉริยะเพื่อขับเคลื่อนประเทศ โดยเพิ่มประสิทธิภาพและความเชื่อมโยงของระบบขนส่งและการสัญจรที่หลากหลาย เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัย ในการเดินทางและขนส่ง รวมถึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



หมายถึง เมืองที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนเปิดกว้างสำหรับความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการมีส่วนร่วมของประชาชน



ส่วนระบบบำรุงรักษากลางภูมิภาคที่ 2 Regional Central Maintenance Sector 2



Smart Farm smart Logistics

13ก.ค.63/นายทวีสันต์ ทองไทย(ผส.ตกน.2) นายปรัชญา เทพรัตน์(ผส.ลกน.2) ผศ.ดร.วิทยา ชำนาญไพโร
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และทีมงาน พร้อมทั้งผู้บริหารจาก บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด และนาย
สุรชัย ไชยสวัสดิ์ บกน.2.1(ชก.) เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือ ความร่วมมือด้านช่องทางการรับ-ส่งผลผลิต
(ผักปลอดสาร)ของเกษตรกรในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ให้สามารถส่งถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิ
ภาพสูงสุด ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ส่วนระบบบำรุงรักษากลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น



นายวิรัตน์ นิ่มรุ่งรัตน์ 20/11/2562

Smart Farm

มุ่งสู่การฟื้นฟูเกษตรกรไทย

(14ก.ค.63) นายทวีสันต์ ทองไทย (ผส.ตกน.2) นายวีระศักดิ์ บุญสุข (ลกน.2) ผศ.ดร.วิทยา ชำนาญไพโร มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น พร้อมทีมงาน เดินทางเข้าพบนายสมยงค์ แก้วสุพรรณ ประธานสภา วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมหารือด้านการสนับสนุนเทคโนโลยี และ นวัตกรรมสมาร์ทฟาร์ม เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน พร้อมฟื้นฟูเกษตรกรในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ให้มีความเข้มแข็งตามกรอบนโยบาย ของรัฐบาล ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น

